



ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบูรณะโบราณสถานตำหนักโปรงฤทัย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ด้วยสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบูรณะโบราณสถานตำหนักโปรงฤทัย ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ รายการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย โดยมีราคากลางเป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

- บูรณะโบราณสถานตำหนักโปรงฤทัย ขนาดกว้าง ๔๒ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นนิติบุคคล และมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับสำนักฯ
๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นงานด้านการบูรณะโบราณสถาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันเปิดซองสอบราคา

/กำหนด...

*Handwritten signature*

กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โบราณสถานตำหนักโปรงฤทัย ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง หากไม่ไปดูสถานที่ และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจะถือว่าผู้เสนอราคารับทราบเงื่อนไขรายละเอียดต่าง ๆ โดยชัดแจ้งแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๖๒๗ ๓๐๐๖ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ของศูนย์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของกรมศิลปากร [www.fineart.go.th](http://www.fineart.go.th)

สำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบครั้งนี้โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง จะลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการ สมยอมกัน ในการเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นางสาวเสาวนิตย์ ยโสธร)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร

